

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 14 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 14 năm 2017.

1. Vốn ngân hàng sẵn sàng cho những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hiệu quả/ Song Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 16 – 18

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác định nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn và đã ban hành, triển khai nhiều chính sách để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này. Thực tế, thời gian qua cho thấy, vốn tín dụng do các ngân hàng thương mại cung ứng với lãi suất phù hợp đã được đón nhận và bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Bài viết nhìn lại một số kết quả hoạt động cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và làm rõ hơn những vấn đề để gói tín dụng ưu đãi phát huy hiệu quả nhất.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng; Tín dụng ưu đãi; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp sạch

2. Cho vay theo chuỗi giá trị: Thực trạng áp dụng tại Việt Nam/ Mai Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 19 – 21

Tóm tắt: Cho vay theo chuỗi giá trị là một trong những chiến lược cho vay nông nghiệp rất phổ biến và mang lại hiệu quả trên thế giới hiện nay. Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá chính sách và thực trạng áp dụng, qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng cho vay theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là việc làm hết sức cần thiết.

Từ khóa: Cho vay theo chuỗi giá trị; Nông nghiệp; Nông nghiệp sạch; Nông nghiệp công nghệ cao

3. Những lợi ích khi duy trì lãi suất tiền gửi Đô la Mỹ bằng 0%/ Phương Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 25 – 26

Tóm tắt: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tỷ giá VND/USD, kinh tế vĩ mô đang ổn định và đạt được các mục tiêu thì việc duy trì trần lãi suất tiền gửi USD 0% là hợp lý. Đồng thời, lãi suất tiền gửi USD không hấp dẫn cũng sẽ tạo điều kiện để tiền gửi VND chảy vào ngân hàng nhiều hơn, từ đó tạo điều kiện cho việc giảm lãi suất huy động và cho vay bằng VND. Bài viết phân tích những lợi ích của việc duy trì lãi suất tiền gửi USD 0%.

Từ khóa: Lãi suất tiền gửi USD

4. Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém/ Vũ Văn Long// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 27 – 30

Tóm tắt: Một trong những điều kiện để thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) nhanh chóng và hiệu quả là cần đảm bảo rằng hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) có đủ năng lực tài chính để tham gia hoặc có khả năng tăng vốn. Bài viết nêu vai trò quan trọng của BHTG và đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức BHTG trong tái cơ cấu các TCTD yếu kém.

Từ khóa: Bảo hiểm tiền gửi; Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

5. Quản trị rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh ngân hàng/ Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 31 – 33

Tóm tắt: Rủi ro đạo đức là một vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động ngân hàng, rủi ro có thể xảy ra ở các mức độ khác nhau. Nếu không coi trọng, rủi ro đạo đức có thể dẫn tới việc ngân hàng đổ vỡ, gây ảnh hưởng lan truyền hệ thống và để lại hệ lụy tiêu cực đến kinh tế xã hội. Bài viết nêu ra những hình thức rủi ro đạo đức có thể xảy ra trong hoạt động ngân hàng và các biện pháp giúp phòng ngừa, giảm thiểu loại rủi ro này.

Từ khóa: Rủi ro đạo đức; Kinh doanh ngân hàng; Hoạt động ngân hàng

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng số cho tương lai ngân hàng/ Thanh Hương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 34 – 36

Tóm tắt: Ngày 13/7/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) và Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) tổ chức Hội thảo Xây dựng cơ sở hạ tầng số cho tương lai ngân hàng. Hội thảo này nằm trong chuỗi sự kiện về chủ đề ngân hàng số và Fintech do ABA tổ chức trong năm 2017 tại một số quốc gia thành viên như Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Tại hội thảo, các diễn giả và đại biểu đã tập trung bàn bạc, thảo luận, cập nhật thông tin về các vấn đề then chốt liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng số như định danh số (digital ID), nhận biết khách hàng điện tử (eKYC), công nghệ đám mây (cloud technology), giao diện lập trình ứng dụng (API), an ninh mạng (cyber security).

Từ khóa: Cơ sở hạ tầng; Ngân hàng số

7. Những điểm nổi bật trên thị trường tài chính toàn cầu 6 tháng đầu năm 2017/
Minh Ngọc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2017 .- Tr. 37 – 40

Tóm tắt: Thị trường tài chính toàn cầu 6 tháng đầu năm 2017 nhìn chung không có biến động mạnh. Diễn biến của các đồng tiền chủ chốt, bên cạnh những tác động từ diễn biến kinh tế trong nước, tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh bởi tình hình chính trị quan trọng diễn ra trên toàn cầu. 6 tháng đầu năm, đồng đô la Mỹ (USD) có xu hướng giảm là chủ đạo, các đồng tiền mạnh tại khu vực châu Âu, châu Á đều tăng giá so với đồng bạc xanh và vàng đã ghi nhận những diễn biến tốt nhất trong quý I. Thị trường chứng khoán cũng ghi nhận sự khởi sắc diễn ra trên hầu khắp các châu lục.

Từ khóa: Thị trường tài chính toàn cầu; Thị trường chứng khoán; Chỉ số USD; Giá vàng

Trung tâm Thông tin Thư viện